

TMจับมือสจล. ร่วมเซ็นMOU วิจัย-นวัตกรรม

#TM #พื้นที่ - TM และสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการแพทย์ ตั้งเป้าสู่การเป็นประเทศที่มีนวัตกรรม

→ **อ่านต่อหน้า 31**



TM

(ต่อจากหน้า 3)

ทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้านการขาย อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์และสินค้าทางด้านสุขภาพอนามัยมาโดยตลอด ซึ่งมีทั้งสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยและนำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทจึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

● วิจัยและพัฒนา

โดยมีจุดประสงค์เพื่อการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการแพทย์ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศ เพื่อลดการนำเข้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยสงวนเงินตราของชาติ เสริมสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุข ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ของไทยและประชาชนชาวไทย

ทั้งนี้เนื่องจากการเป็นบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้ทรัพยากรของชาติที่มีได้อย่างคุ้มค่าและเกิด ประโยชน์สูงสุด โดยการนำจุดเด่นและศักยภาพ ของ สจล.และเทคโนโลยีคัลมาร่วมกันในการพัฒนา อุตสาหกรรมนวัตกรรมทางการแพทย์ ให้เกิดความ ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด เพื่อให้ไทยก้าวไปสู่การ เป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางการแพทย์ ซึ่งก้าวหน้า

และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย

อย่างไรก็ตาม นอกจากทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกัน วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่มี ประโยชน์แล้ว ยังจะร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อ ต่อการทำวิจัย รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้และทักษะในการวิจัย พัฒนา และสร้าง นวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อผลักดันนวัตกรรม ทางแพทย์ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

● ผลงานงวด 6 เดือน

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมี รายได้จากการขายสินค้า จำนวน 306.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.29 ล้านบาท หรือ 4.5% และ พลิกเป็น กำไรสุทธิ ที่ 9.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.05 ล้านบาท หรือ 1,499.4% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีขาดทุนสุทธิ 0.67 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 296.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้ 282.65 ล้านบาท และ กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 10.61 ล้านบาท ลดลง 2.9% จากการยกเลิกสัญญาเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้ากลุ่มผ่าตัดหัวใจในปี 2562

สำหรับภาพรวมธุรกิจในครั้งนี้หลังนั้น ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทยังคงเดินหน้าขยาย ธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์-อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัด รวมถึงอุปกรณ์ฆ่าเชื้ออย่าง ต่อเนื่อง โดยบริษัทพร้อมเดินหน้านำขยายการลงทุน เพื่อต่อยอดธุรกิจหลัก (Core Business) ผ่านช่อง ขยายแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ ลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น

● เตรียมเปิดบริการ

นอกจากนี้ ในไตรมาส 4/2565 บริษัทเตรียม เปิดให้บริการ Nursing Home (ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ) เฟสแรก โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่ม ลูกค้า สำหรับในส่วนของโรงพยาบาลเฉพาะทาง สำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้ โครงการ “The Parents” นั้น เบื้องต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2567